



ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 0 2561 2277 ต่อ 1169 , 1170 โทรสาร 0 2579 7450

สร้างมาตรฐาน “นํ้านมแพะดิบ” เสริมความมั่นใจผู้บริโภค

มกอช. จับมือ ม.เกษตรฯ วิทยาเขตกำแพงแสน ศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมแพะดิบของประเทศไทย ยกระดับนํ้านมแพะดิบ เสริมความมั่นคงในอาชีพให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ กล่าวว่า นํ้านมแพะเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากมีโมเลกุลขนาดเล็ก เมื่อเข้าสู่ร่างกายจึงสามารถย่อยและดูดซึมได้ง่าย ปัจจุบันจึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแพะนมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดราคานํ้านมแพะดิบที่เหมาะสม ยุติธรรม และศึกษาถึงจำนวน ตัวของแพะที่เลี้ยงว่าเลี้ยงกี่ตัวจึงจะเหมาะสมและคุ้มทุนด้วยราคาที่กำหนด สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมแพะดิบ ของประเทศไทย เพื่อจะได้ต้นแบบศูนย์รวบรวมนํ้านมแพะดิบ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตนํ้านมแพะและการแปรรูปนํ้านมแพะ รวมทั้งข้อมูลต้นทุนเบื้องต้นของนํ้านมแพะ เพื่อใช้ในการกำหนดราคาที่เหมาะสมและมาตรฐานการรับนํ้านมแพะดิบที่มีคุณภาพ และที่สำคัญคือ ได้ร่างเกณฑ์การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมแพะดิบของประเทศไทยที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตนํ้านมแพะและการแปรรูปนํ้านมแพะที่มีคุณภาพด้วย”

โครงการศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมแพะดิบของประเทศไทย ใช้เวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 1 ปี โดยสำรวจข้อมูลทั่วไปของการเลี้ยงแพะและราคานํ้านมแพะดิบเพื่อประเมินต้นทุนเบื้องต้น มีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของนํ้านมแพะดิบทางด้านเคมีของฟาร์มเกษตรกร เป็นรายตัวทุกสัปดาห์เป็นเวลา 10 เดือน และเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก นํ้านมแพะแช่แข็ง ที่อายุการเก็บรักษาต่างกัน คุณลักษณะตะกอนนมทั้งก่อน - หลังการทำผลิตภัณฑ์นม แล้วตรวจสอบคุณภาพทั่วไป ตรวจโครงสร้างนมแพะแช่แข็ง ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ประกอบกับการตรวจชิมเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังทำการสำรวจข้อมูลต้นทุนเบื้องต้นและราคาทั่วไปของนํ้านมแพะดิบ ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ ของประเทศไทย ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อดูการผันแปรของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ฤดูกาล วัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อให้สามารถคำนวณต้นทุนเบื้องต้นของนํ้านมแพะดิบได้

“ศูนย์รวบรวมนํ้านมแพะดิบต้นแบบที่จะได้จากการดำเนิน งานโครงการนี้ จะเป็นกรณีศึกษาที่ดีให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจ รวมทั้งร่างเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมแพะดิบที่เหมาะสมกับสถานการณ์การผลิตนํ้านมแพะของไทยที่จะจัดทำขึ้น จะมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพนํ้านมแพะดิบสำหรับนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ เกิดการผลิตนํ้านมแพะดิบที่ยั่งยืน บรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความเชื่อ มั่นใจผู้บริโภคต่อการบริโภคนํ้านมแพะ และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้มีอาชีพที่มั่นคงต่อไป” ผอ. มกอช. กล่าวทิ้งท้าย

จัดทำโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร

ข้อมูล : สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ

วันที่ 26 มกราคม 2554